

BỘ CÔNG THƯƠNG  
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1019 /QLCT-P3

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

V/v cảnh báo khả năng Ấn Độ điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với thép ống không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc

Kính gửi: Hiệp hội Thép Việt Nam

Ngày 05 tháng 8 năm 2017, qua tìm hiểu, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) được biết trang thông tin điện tử “Thời báo Ấn Độ” (The Times of India) đưa tin về việc “các nhà sản xuất thép cũng mong muốn áp thuế chống bán phá giá- CBPG”. Cụ thể, theo nội dung bài báo, do lo sợ sự gia tăng mạnh mẽ của sản phẩm thép không gỉ được nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc vào Ấn Độ sẽ làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất nội địa, ngày 4/8/2017, tại Ahmedabad, Hiệp hội các nhà sản xuất ống dẫn và thép ống không gỉ (SSPTMA) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên với các doanh nghiệp thép liên quan để trao đổi về việc kiến nghị áp thuế CBPG đối với mặt hàng này nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc, để bảo vệ các doanh nghiệp nội địa.

Theo số liệu SSPTMA cung cấp, việc nhập khẩu thép ống không gỉ đã tăng 62% chỉ trong một năm, từ 10.994 tấn trong thời gian tháng 4- tháng 6/2016 lên 17.811 tấn trong tháng 4- tháng 6/2017. Theo Chủ tịch của SSPTMA, mức nhập khẩu này tương đương với một nửa nhu cầu tiêu thụ ống thép không gỉ tại Ấn Độ. Nếu số lượng nhập khẩu tiếp tục tăng sẽ gây tổn thất lớn cho ngành công nghiệp nội địa. Các doanh nghiệp thép Ấn Độ nhấn mạnh mong muốn sử dụng biện pháp CBPG vì chớ rằng các doanh nghiệp thép Việt Nam, Trung Quốc có thể bán thép ống không gỉ với giá thấp hơn giá bán của họ do được hưởng mức thuế thấp hơn và được trợ cấp. Theo Tập đoàn Jindal, “Việt Nam và Ấn Độ có Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Ấn Độ do đó mức thuế nhập khẩu cơ bản (basic customs duty) là 0%, điều này giúp cho nhà sản xuất Việt Nam có ưu thế về biên độ (margin) thuế 10% so với các doanh nghiệp Ấn Độ. Ngoài ra Trung Quốc cũng có ưu thế do Chính phủ Trung Quốc trợ cấp 18,95% cho sản phẩm này xuất khẩu sang Ấn Độ”. Do vậy, họ đề xuất mức thuế CBPG **thấp nhất là 20-25%**.

Ấn Độ là một trong những nước tích cực điều tra và áp thuế CBPG. Tính đến nay, sản phẩm thép là một trong những sản phẩm bị áp thuế CBPG nhiều nhất tại nước xuất khẩu thép lớn thứ 3 thế giới này. Theo công bố của chính phủ Ấn Độ, tính từ 2012 đến nay, đã có 47 sản phẩm thép bị nước này áp thuế CBPG, khiến cho việc nhập khẩu thép vào đây gặp khó khăn, tụt giảm 38% mỗi năm. Hiện Việt Nam chưa bị Ấn Độ điều tra vụ việc CBPG nào đối với sản phẩm thép.

